



{Không có sự lây nhiễm, không điềm dữ từ bất cứ loài chim nào, dù là cú mèo, cũng không có điều dữ từ tháng Safar, các người hãy chạy khỏi người cùi như chạy khỏi một con sư tử.}

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Không có sự lây nhiễm, không điềm dữ từ bất cứ loài chim nào, dù là cú mèo, cũng không có điều dữ từ tháng Safar, các người hãy chạy khỏi người cùi như chạy khỏi một con sư tử.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã trình bày cho biết về một số vấn đề thời tiền Islam (Jahiliyah) như một lời cảnh báo chống lại chúng, và rằng mọi sự việc đều nằm trong tay Allah và không có gì xảy ra ngoại trừ lệnh và sự cho phép của Ngài, và đó là: Thứ nhất: Những người thời tiền Islam tin rằng bản thân căn bệnh này tự có khả năng lây lan. Vì vậy, Thiên Sứ của Allah ﷺ cấm tin rằng bản thân căn bệnh lây truyền từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác mà chính Allah mới là Đấng chi phối vũ trụ. Ngài là Đấng ban xuống bệnh tật và cũng là Đấng loại bỏ nó, và mọi sự việc không xảy ra ngoại trừ do ý muốn và định đoạt của Ngài. Thứ hai: Người thời tiền Islam khi đi du lịch hoặc đi buôn sẽ thả chim bay, nếu chim bay về hướng bên phải thì vui mừng, bay về hướng bên trái thì bi quan và dừng lại chuyển đi, Thiên Sứ của Allah ﷺ cấm sự bi quan này từ việc này và nói rõ rằng đó là một niềm tin sai trái. Thứ ba: Người thời tiền Islam thường nói: Nếu một con cú đậu vào một ngôi nhà thì tai họa sẽ xảy đến với người trong ngôi nhà đó. Vì vậy, Thiên Sứ của Allah ﷺ cấm bi quan về điều đó. Thứ tư: Cấm bi quan về tháng Safar, tức là tháng 2 theo lịch Islam. Người ta nói rằng Safar là: một con rắn trong bụng lây nhiễm cho gia súc và con người. Họ cho rằng nó dễ lây lan hơn bệnh ghẻ. Thiên Sứ của Allah ﷺ cấm niềm tin này. Thứ năm: Lệnh phải tránh xa người mắc bệnh phong như tránh xa một con sư tử. Điều này là để bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự an toàn cho người đó và làm theo những lý do mà Allah đã truyền dạy. Bệnh cùi là căn bệnh sẽ ăn mòn các cơ quan của cơ thể.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/3407>

